



SẮC-TÀI TỎA SÁNG



Cuộc thi Miss & Mr svtunhien 2010 là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội; đồng thời hướng tới xây dựng hình ảnh thế hệ sinh viên mới của trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và thanh lịch.

Về các nội dung thi, Miss & Mr svtunhien 2010 vẫn bao gồm các phần thi tài năng, trang phục (truyền thống và tự chọn), ứng xử. Nhưng khác với những lần thi trước, năm nay cuộc thi có nhiều nét mới mang tính nhân văn, toàn diện và khách quan hơn trong việc đánh giá về đẹp hình thể và về đẹp tâm hồn, trí tuệ của các thí sinh. Chẳng hạn như các thí sinh sẽ tới thăm làng trẻ em Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội); tham gia hoạt động dã ngoại; thí sinh được chấm điểm qua ảnh; bình chọn trên diễn đàn svtunhien và SMS 8240.

Nằm trong chương trình, 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết "Miss & Mr svtunhien 2010" đã có buổi chụp hình ngoại cảnh tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội). Với những trang phục và dáng vẻ đậm chất cá tính nhưng không kém phần duyên dáng, thanh lịch, những nam thanh, nữ tú này đã thể hiện được nhiều vẻ trẻ trung, xinh đẹp...

Đêm 15/5/2010, tại Nhà Văn hóa KTX Mễ Trì, chung kết cuộc thi đã diễn ra sôi động, hấp dẫn. Các thí sinh đã thể hiện đậm nét phong cách năng động, duyên dáng... trong các phần thi trang phục (bắt buộc và tự chọn), năng khiếu, ứng xử. Đặc biệt, với chủ đề "Hè rực rỡ", các thí sinh đã thể hiện phần thi trang phục tự chọn một cách trẻ trung, sôi động. Cũng rất ấn tượng là màn trình diễn năng khiếu của các thí sinh như: múa Ấn Độ của Trịnh Hà Linh; nhảy Moon walk của Nguyễn Văn Thái...



“MISS & MR SINHVIENTUNHIEN” LÀ MỘT TRONG NHỮNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CÓ THƯƠNG HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐHKHTN, ĐHQGHN NHẪM TÔN VINH VẺ ĐẸP HÌNH THỂ CÙNG TRÍ TUỆ CỦA SINH VIÊN THEO HỌC TẬP TRƯỜNG.

Vượt qua 9 cặp đôi, Đỗ Thùy Linh (K54 SP Sinh học) và Nguyễn Xuân Hải (K54 B1 Vật Lý) đã giành được giải ứng xử hay nhất về những “khám phá bản thân toàn diện” và bước lên ngôi vị cao nhất của “Miss & Mr svtunhien”. Cặp đôi này cũng trở thành Miss & Mr chi nhánh ngân hàng Habubank Cầu Giấy (Hà Nội). Danh hiệu Á khôi thuộc về cặp thí sinh Đỗ Trung Đức - Trịnh Hà Linh. Xếp thứ ba là cặp thí sinh Ruslan Geldiyev - Đoàn Thu Phương. Ngoài ra, trong đêm chung kết, Ban Tổ chức cũng đã trao nhiều giải phụ cho các cặp thí sinh.

Đánh giá về cuộc thi, ThS. Trương Ngọc Kiểm - Bí thư BCH Đoàn Trường ĐHKHTN, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Chung kết Miss&Mr sinhvientunhien 2010 là sự tiếp nối thành công của cuộc thi Mr & Miss svtunhien năm 2008 với sự phối hợp, tài trợ hiệu quả của MobiFone và Habubank. Khác với những lần thi trước, năm nay cuộc thi có nhiều nét mới mang tính nhân văn, toàn diện và khách quan hơn trong việc đánh giá về đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của các thí sinh.



NGÔN PHI